

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษา เรื่องความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาขอเสนอสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลำดับ ดังนี้

1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร อาจเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่มองถึงตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ นโยบายในการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอีกทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในท้องถิ่น และเป็นบุคคลที่พึ่งพาได้ มีอำนาจ มีอิทธิพล มีบารมีในท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเลือกนายกฯ ไปดูแลผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามกฎหมายไม่ต้องการเสียสิทธิ ท่านเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบาทหน้าที่ และมีผลงานเด่น ๆ ในท้องถิ่น ด้านการรณรงค์หาเสียง ประชาชนต้องการรับทราบข้อมูลจากการพูดคุยกับผู้สมัคร มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน อีกทั้งมีการจัดเวทีปราศรัย รับทราบข้อมูลจากวิทยุ/หอกระจายข่าวหมู่บ้าน รับทราบ

ข้อมูลจากรดแห่ป้ายหาเสียง รับทราบข้อมูลจากห้วคะแนน และรับทราบข้อมูลจากแผ่นพับ/โบปปลิว ด้านการจูงใจ และการซื้อสิทธิขายเสียง ประชาชนส่วนใหญ่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นการสัญญาจากผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าจะสร้างอำนวยความสะดวกในการไปใช้สิทธิ

2. ผลเปรียบเทียบผลเปรียบเทียบความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลจ้งหาร อำเภอจ้งหาร จ้งหวัดร้อยเอ็ด โดยจำแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อปี พบว่า ผลการเปรียบเทียบแหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลจ้งหาร อำเภอจ้งหาร จ้งหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามระดับการศึกษา จำแนกตามอาชีพ และจำแนกตามรายได้ต่อปี โดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะว่า ระดับการศึกษาทำให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งการศึกษาทำให้แต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกัน อาชีพ เช่นกัน การทำงานของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ก็ส่งผลให้คนเรานั้นมีความคิดเห็นในเรื่องของการเลือกนายกเทศมนตรีที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระดับการศึกษา อาชีพ นั้นย่อมส่งผลมายังรายได้ที่ได้รับนั้นแตกต่างกัน หากบุคคลใดมีระดับการศึกษาสูงผลตอบแทนที่ได้รับมากขึ้นตาม นั้นก็ส่งผลไปยังด้านความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป

3. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับประชาชนมีความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลจ้งหาร อำเภอจ้งหาร จ้งหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนมีการเสนอได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลจ้งหาร อำเภอจ้งหาร จ้งหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนที่การเสนอแนะความคิดเห็นความถี่มากที่สุด คือ ด้านการจูงใจ และการซื้อสิทธิขายเสียง รองลงมา คือ ด้านการรณรงค์หาเสียง และด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม จากที่ศึกษาได้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้สมัครนายกเทศมนตรี นั้นมีคุณลักษณะของผู้สมัครเป็นผู้ที่มีอำนาจ มีอิทธิพล มีบารมีในท้องถิ่นที่จะทำประชาชนสามารถหวังที่จะพึ่งพาได้ หากมีประสบการณ์การทำงานในท้องถิ่นนั้นดีเพิ่มขึ้น อีกทั้งประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจ้งหารมีส่วนร่วมในป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการภายในเทศบาลที่สามารถให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น อีกส่วนหนึ่งที่ประชาชนต้องการ ถึงแม้ว่าจะไม่มากก็ตาม ประชาชนยังต้องการรับผลประโยชน์ในการทำงานสำหรับตัวท่าน ไม่ว่าจะเรื่องของการพาไปท่องเที่ยว และได้รับเงินรางวัล และได้รับการจัดเลี้ยง ตามความเหมาะสม

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลจังหวัด อำเภोजังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบล จังหวัด อำเภोजังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม และด้านการรณรงค์หาเสียง อยู่ในระดับน้อย 1 ด้าน คือ ด้านการจูงใจ และการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 1. อันต๊ะเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีอันต๊ะเหตุผลในการตัดสินใจโดยรวม อยู่ในอันต๊ะปานกลาง ส่วนรายด้านอันต๊ะเหตุผลในการตัดสินใจอันต๊ะ 1 คือ ความซื่อสัตย์ สุจริตของผู้สมัคร รองลงมาด้านนโยบายของผู้สมัคร ด้านความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร ด้านชื่อเสียงของผู้สมัคร ด้านผลงานในอดีตของผู้สมัคร ด้านหวัหวัคเนนของผู้สมัคร ด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สมัคร ด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้สมัคร ด้านครอบครัวของผู้สมัคร ด้านผู้สมัครเป็นคนท้องถิ่น และด้านผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัคร ผลการเปรียบเทียบอันต๊ะเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นอาชีพข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุผลด้านอื่น ๆ ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนมีเหตุผลด้านอื่น ๆ โดยระบุว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรมีความเสี่ยสละ มีการพบปะชาวบ้านอย่างทั่วถึง เป็นคนเคยช่วยเหลือทำงานเพื่อท้องถิ่นและสังคม มีนโยบายก่อสร้างถนน มีนโยบายขุดลอกคลองส่งน้ำ และมีนโยบายต่อต้านยาเสพติดสอดคล้องกับงานวิจัยของ สักขี ผ่านจังหวัด (2553 : 75-77) ที่ทำการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของประชาชน : กรณีศึกษา การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ของศึกษา คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า การให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติของผู้สมัคร และอยู่ในระดับสูง ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะไปกำหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการกำหนดนโยบายในด้านต่าง ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสูงกว่าทุกด้านช่วงเวลาในการตัดสินใจและการเปลี่ยนการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์มีความสัมพันธ์กับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ทางสังคม เพราะ สิ่งสำคัญก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก็คือ กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้ง โดยได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ ต่อมาคือขึ้นการตัดสินใจ ซึ่งมาจาก ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ของคนคนนั้น แต่อาจมีบางอย่างเข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ ซึ่งอาจมาจากช่วงเวลาใกล้ถึงวันเลือกตั้ง โดยผู้สมัครจะเร่งรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่มากขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ การให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติของผู้สมัครมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกอยากได้นายกที่ดีและมีคุณภาพเข้าไปทำหน้าที่บริหารงาน การคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้สมัครจึงมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง

2. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลจังหวัง อำเภोजังหวัง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจำแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ด้านการรณรงค์หาเสียง และด้านการงูใจ และการซื้อสิทธิขายเสียง จำแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม และด้านการรณรงค์หาเสียง และจำแนกตามรายได้ต่อปี โดยรวมและรายด้าน

พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ด้านการรณรงค์หาเสียง และด้านการจูงใจและการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธทิวา นามเมือง (2551 : 107-112) ผลการเปรียบเทียบอันดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ อาชีพและระดับการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นอาชีพ

3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามและจัดค่าความถี่ของข้อเสนอแนะพบว่า ประชาชนที่เสนอแนะความคิดเห็นความถี่มากที่สุด คือ ด้านการจูงใจและการซื้อสิทธิขายเสียง อาจเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่หวังที่จะได้รับประโยชน์จากนายกเทศมนตรีเป็นอย่างมาก สำหรับบุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างความสะดวกในการคมนาคม สาธารณูปโภคต่างๆ ด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดบ้าง สำหรับข้อเสนอแนะที่น้อยสุด นั่นคือ ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม อาจเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่มีความรู้ในเรื่องของการเลือกผู้สมัครมาเป็นนายกเทศมนตรีในตำบลของตัวเองว่าจะต้องเลือกบุคคลอย่างไรบ้าง ที่จะส่งผลให้ตำบลจังหารนั้นมีความเจริญมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธทิวา นามเมือง (2551 : 107-112) ได้ทำการวิจัย เรื่อง เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุผลด้านอื่น ๆ ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนมีเหตุผลด้านอื่น ๆ โดยระบุว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งควรมีความเสียสละ มีการพบปะชาวบ้านอย่างทั่วถึง เป็นคนเคยช่วยเหลือทำงานเพื่อท้องถิ่นและสังคม มีนโยบายก่อสร้างถนน มีนโยบายขุดลอกคลองส่งน้ำ และมีนโยบายต่อต้านยาเสพติด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

ในการศึกษา ระดับความคิดเห็นของประชาชนความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเสนอแนะบางประการอันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลจังหาร ดังนี้

นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร หลังจากที่ได้รับการเลือกตั้ง ควรมีการพบประชาชนให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งโครงการที่จะพัฒนาตำบลให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนที่จะร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาเทศบาลตำบลจังหารให้เจริญยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากการได้รับเลือกตั้ง เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนายกเทศมนตรี นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง